

จบศึกมรดก 100 ล้าน ?หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย?
ร่ำไห้กราบขอขมา ?แม่เลี้ยง?

นำเสนอเมื่อ : 12 ส.ค. 2552

จบศึกมรดก 100 ล้าน “กรรชัย” ร่ำไห้กราบขอขมา “แม่เลี้ยง” ด้าน “พลอย” สำนึกยังรักอาเหมือนเดิม



คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น	
<input type="checkbox"/>	“หนุ่ม กรรชัย” นำคาถาเกราะปราบขอมมาเลี้ยง ก่อนได้แบ่งสมบัติที่ดิน 26 ไร่ ราคา 28 ล้าน แลกคืนพระภิกษุ
<input type="checkbox"/>	คานนางวิมลรัตนปล่อยโฮ ขอโทษหนุ่มที่ไม่เฝ้าดูใจจนเกิดความน้อยใจ ยินดีไปสูขอ “เมย์” ไอลีก ส่วน “พลอยไพลิน” เริ่มสำนึก บอกน้อยใจแต่ยังรักอาหนุม
<input type="checkbox"/>	เคลียร์ดีใจทุกคดี
<input type="checkbox"/>	สำหรับเรื่องราวการฟ้องร้องแบ่งสมบัติ 100 ล้านของพี่ภริกาอาหนุมคดี “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องแม่เลี้ยงตัวเอง “นางวิมลรัตน กำเนิดพลอย” และพี่ชายต่างมารดา “นายอิสระ กำเนิดพลอย” คดีจอโกงมรดกของบิดา “นายประกอบ กำเนิดพลอย” พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนผู้จัดการมรดก
<input type="checkbox"/>	นอกจากนี้หนุ่มยังฟ้องหลานในไส้ “พลอยไพลิน กำเนิดพลอย” ในคดีหมิ่นประมาท และผิดพระ บคมทิวเตอร
<input type="checkbox"/>	หลังถูกอีกฝ่ายสาวใส่ดาวจากตามหลังว่า “อกติญญ” แกมยังส่งอีเมลไปว่าผ่านแฟนสาว “เมย์ เพ็ญอาภรณ์” คาน “พลอยไพลิน” กับบิดา “นายเชษฐา กำเนิดพลอย” ก็ไมยอมแพ้อะเคิน
<input type="checkbox"/>	ดวยการฟ้องร้องกลับในคดีฟ้องเท็จ และลักทรัพย์พระภิกษุ
<input type="checkbox"/>	หลังหนุ่มทำยักยอกไมยอมแฉพระภิกษุ ซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกมาเช่าใหญ่ตามทีตกลงกันไว้
<input type="checkbox"/>	ภายหลังมีความพยายามไกล่เกลี่ย แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้
	จนกลายเป็นคดีที่ยืดเยื้อมานาน ในที่สุดก็มรดกตระกูล “กำเนิดพลอย” ก็ปิดฉากจบลงด้วยดี เมื่อศาลได้ตัดสินให้หนุ่มทั้งสองฝ่าย มาไกล่เกลี่ย ในทุกคดีเป็นคดีสุดท้าย เมื่อช่วงเชรที่ผ่านมมา (11 ส.ค) ทีศาลจังหวัดลิ่งซัน โดยในหนังสือจำแนคดีที่ 303 ศาลได้มีการสอบสวนส่วนทั้งฝ่ายโลกทั้งจำเลยทีละปาก และใช้เวลาดำเนินการอยู่หนากว่า 4 ชั่วโมง กระทั่งการนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงยอมความกันได้
	โดย ฝ่ายแม่เลี้ยง “นางวิมลรัตน กำเนิดพลอย” ยินดียกที่ดินที่อ.ประจิว อ.ชุมพร จำนวน 26 ไร่ราคาประมาณ 28 ล้านบาทให้หนุ่ม दानพี่ภริกาอาหนุมถึงตอบแทนดวยการให้เงินสดแกแม่ เลี้ยงจำนวน 2 ล้านบาท แดชยอมโอนชำระจ่ายเดือนละ 5 หมื่นบาทจนครบ ในส่วนทรัพย์สินมรดกอื่น ๆ จะมีการแบ่งกันภายหลังครบครวัคต่อไป และยังคงมีนางวิมลรัตนเป็นผู้จัดการดูแลมรดกตามเดิม
	เมื่อคดีสิ้นสุดของ “หนุ่ม กรรชัย” ก็ได้นำพระภิกษุอีก 15 รูป และพระหลวงพ่อกวน วัดโพธิ์ลอยจำนวน 2 องค์ ราวคูลงตะ 3 ล้านบาทมาคืน จากนั้นศาลได้สั่งให้หนุ่มขอขมาแม่เลี้ยง และพี่ชายต่างมารดาทั้ง 3 คน ซึ่งหนุ่มก็ไว้ใจมรดกกราบแทบเท้าของแม่เลี้ยง ทำเอานางวิมลรัตนถึงกับปล่อยโฮ นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้หลานสาว “พลอยไพลิน” ชวยมาอาหนุมเช่นกัน ซึ่งพลอยก็หน้าแตกยินดียอมทำตาม
<input checked="" type="checkbox"/>	ต่อมาทั้งหมดได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยนางวิมลรัตนเผยว่า ทีสามารถตกลงกันได้ เนื่องจากหนุ่มเป็นลูกชายของตน ทีผ่านมมาไม่เคยใดคุยกัน เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิด
	“ทีตกลงกันได้เพราะเขาเป็นลูกชายแม่ เขวมายอมแบ่งตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่อายุ 15-16 แล้วเขากลับมามอบทีบ้านไม่เป็นเวลา เขาเลยขอไปนอนบนม้าน้ำที่ราชวัตร คิดว่าทีผ่านมมาเป็นเพราะเขาไม่ได้เขามาหมเลย เขาง่วงง ส่วนแม่ก็ทำงานการกุศลตลอดเวลา เลยทีว่าเราไม่ได้คุยกันเป็นปีๆ เขาอาจเกิดความน้อยใจ หรือเข้าใจแม่ผิด ซึ่งแม่เป็นคนผิดเองคะ ทีทำให้อุคคิดแบบนี้ (ร้องไห้)” “แม่ขอโทษนะทีทำทีที่เราไม่ค่อยได้เจอกัน เขาก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแม่ แต่ไม่มีอะไร ส่วนเรื่องมรดกตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็รีบยอมรับหมดแล้ว เขาก็ยังเป็นลูกทีแม่รักเหมือนเดิม แม่ให้อภัยหนุ่ม ตลจากนี้เขาสามารถเข้าไปหาแม่ได้เหมือนเดิมทุกอย่ง แม่ก็ฝากหนุ่มตวยนะคะเขาเป็นคนดีจริง”
	หนุ่มกล่าวเสริมต่อว่า “จริงๆ มันมีปัญหาทีเขาใจกัน ไม่ได้คุยกันก่อน เลยอาจทำทีเขาใจกันผิด พอเราไม่ได้คุยกันมันเลยมีปัญหา แต่ตอนนี้อยากทีได้แล้ว ก็ยินดีทีผ่านไปโดยดี ทีผ่านมมาก็ขอแถมอาโทษ วันนีก็ไกรบเทาคุณแม่ไปแล้ว”
	ผู้สื่อข่าวถามนางวิมลรัตนว่า จะเป็นผู้ใหญ่ไปเจรจาทำมสุขอ “เมย์ เพ็ญอาภรณ์” ให้หนุ่มหรือไม่ เจตนาแถมมาเคยไปสูขอมาแล้ว แต่ถาทีจัดมีแพลนจะแต่งงานกันจริง ๆ ตนก็ยินดีไปทามสุขอให้อีกครั้ง
	“ก็ไปขอให้แล้ว หลายปีมาแล้ว แต่เขาจะแต่งกันเมื่อไหร่ก็ไมทราบ เพราะเขาจึงอยากมีความสุขกันศาน ก็เลยยังไม่อยากมีอะไรทีต้องมาหาง ก็ไปขอแม่แล้ว แม่เป็นคนไปขอเอง แล้วถาเขาคิดจะแต่งงานกันจริง ๆ ก็ไปขอให้อีกได้”
	ด้านหลานสาว “พลอยไพลิน” รับน้อยใจอาหนุม แต่อยปากยังรัก และไกรบขอโทษเรียบร้อยแล้ว
	“พลอยกราบขอโทษอาหนุมไปแล้ว คือพลอยกับเขาเหมือนทีหนึ่งทะเลาะกัน ตอนนั้นก็ไมได้รู้สึกอะไรแล้ว (“สนิททวากวาทไมได้ราวอีก” เสียงแม่เลี้ยงพูดแทรก) ปกติพลอยจะสนิทกับอาหนุมมาก สนิทกันมาตลอด เวลาเสียใจหรือไม่สบายใจ อาหนุมก็ตามใจมาตลอด คือจริงๆ พลอยไม่ได้ไม่ใจเขาอะ แต่ไม่อยงมาก ตอนนีพลอยก็ยังรักอาหนุมอยู่คะ (ร้องไห้สะอึกสะอื้น)”
	“พลอยก็ยังเป็นหลานทีผมรักอยู่ ตอนนีเรื่องคดีมันจบไปแล้วครับ” หนุ่มกล่าวปิดท้าย
	ทีมา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 สิงหาคม 2552